



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 461/2553

2 สิงหาคม 2553

**เกษตรฯ ร่วมหา แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการเกษตรหวังขยายขีดความสามารถด้านการค้าสินค้าเกษตรของไทยในเวทีโลก**

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัด กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผย ภายหลัง เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ ” ว่า ปัจจุบันประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะการส่งออก สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร โดยเน้นให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 3 ด้านหลัก คือ 1. การ ทำยุทธศาสตร์รายสินค้า โดยพิจารณาจากความต้องการของประเทศคู่ค้า ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร และอาหารของไทยในต่างประเทศ และจะมีการกำหนดแนวทางการผลักดันขยายตลาดสินค้าเกษตรตามลักษณะ ของตลาดในด้านของการเจรจาทางการค้าและมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ 2.การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทาง การค้าสินค้าเกษตร การผลักดัน ขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ตลอดจนการปกป้องผลประโยชน์ของ ประเทศที่อาจเกิดผลกระทบจากการออกกฎ ระเบียบด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ และ 3. การแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค ทำการศึกษาและประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับไร่จนถึงการส่งออก

ดังนั้น เพื่อให้แนวนโยบายดังกล่าวถูกขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ กระทรวงเกษตรฯ จึงจัดให้มี การประชุมครั้งนี้ ขึ้น โดยมี ผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ เพื่อความเข้าใจที่สอดคล้องกัน ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการเกษตรกับต่างประเทศ ประกอบด้วย 1.สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ทั้งใน ระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงเป็นสำนักงานประสานงานของ FAO รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนสาขา การเกษตร 2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินภารกิจการเกษตรต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดทำแผนและ นโยบาย ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ ในการเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทั้งใน ระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลของกระทรวงฯ 3. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศและเพื่อการส่งออก รวมทั้ง เป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรฯ ในการเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่เกิดจากมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (SPS) รวมถึงหน่วยงานด้านการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรม ประมง เป็นต้น 4. หน่วยงานในต่างประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานที่ปรึกษาฯ กรุงโรม สหภาพยุโรป วอชิงตัน ดี.ซี. โตเกียว ปักกิ่ง แคนเบอร์รา และจาการ์ตา

ขณะเดียวกัน ยังมีฝ่ายการเกษตร ประจำงสุลใหญ่ อีก 2 แห่ง คือ นครกวังโจว และนคร ลอสแอนเจลิส ทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ ภาษีของสินค้าเกษตร และร่วมมือให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้แทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเกษตรตามที่ได้รับ มอบหมายจากกระทรวงฯ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

.....